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สำหรับการลงทุนในหุ้นที่เราได้เฉลี่ยไปว่ามันจะเป็นยังไงบางในระยะเวลา20ปีลำดับแรกใส่ศูนย์บาทอันที่สองฝากรายเดือนคือทุกเดือนเดือนละ1,000บาทระยะเวลาต่อเดือน240เดือนเพราะว่าเขาใช้เป็นเดือนผลการตอบแทนคือ10%Annuallyคำนวลมาแล้วก็คือจากเดิมจะได้แค่240,000มาจาก1,000บาทระยะเวลาต่อเดือน240เดือนหรือว่า20ปีจะได้240,000แต่มันกลายมาเป็น723,986ได้เพิ่มมาขึ้น483,986กว่าบาทนี่มันคือส่วนต่างที่ัมันได้มาจากผลตอบแทนมาจากความรู้ที่คุณเรียนหรือจากประสบการวินัยที่คุณทำ

นอกจากนี้เราจะต้องมาดูในความเป็นจริงจากวันนี้คุณรายได้ไม่เยอะลงได้เดือนละ1,000บาทแต่พอผ่านไปอีก5-10ปีรายได้คุณจะต้องเยอะขึ้นกว่านี้จริงไหมเราว่าจริงๆเงินสุดท้ายมันไม่ใช่แค่นี้มันจากมากกว่านี้พอคุณมีรายได้มากขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนเป็น1,200บาทเป็น1,500บาทวันหนึ่งมันอาจจะเป็นเดือนละหมื่นก็ได้

เพราะฉะนั้นคูณยังสามารถที่จะจับเงินล้าน10ล้านจากการลงทุน ( ขอแค่คุณมีความรู้มีประสบการณ์มีวินัย ) เท่านั้นเองสม่ำเสมอ

นอกจากนี้เรามาดูในหวยกันบ้างใช้ระบบdcaเหมือนกันมันจะมีสองงวดใช่ไหม 500-500วันที่1กับ16รวมกันเป็น1,000บาทผ่านไปอีก20ปีแต่มันจะมีความยากตรงนี้แหละคุณว่าเลขท้าย3ตัว20ปีคุณคิดว่าคุณนั้นจะถูกหวยกี่ครั้งไม่รู้เหมือนกันคุณคิดว่าถูกกี่ครั้ง20ปีซื้อหวยให้ถูก3ตัวกี่ครั้งแล้วคุณเคยถูกกันบ้างไหม

โดยเราจะบอกว่านี่มันคือ3ตัวตรงและมันจะมีโอกาสที่ยากมาก1ใน1,000ที่คุณจะได้เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเขาให้1ต่อ400ถ้าคูณ10ก็ได้4,000ลง100ก็ได้40,000ลง1,000จะได้400,000ฟังดูมันเยอะและไม่แปลกใจทำไมคนถึงเล่นหวย

เพราะว่ามันได้เห็นเลขนี้เอาล่ะชีวิตฉันจะเปลี่ยนฉันจะร่ำรวยฉันจะสบายแต่ไม่เคยคำนวนถึงว่าในความเป็นไปได้มันต่ำมากลองดูง่ายๆก่อนแบบนี้ สมมุติว่า ลงทุนหวย2ทศวรรษถูก1ครั้งได้400,000อีกฝั่งหนึ่งได้ประมาณ800,000  20ปีเหมือนกัน

ซึ่งโดยจริงๆแล้วมันแตกต่างกันไปมากกว่าเยอะในหวย20ปีไม่มีการพัฒนาใดๆเพราะในระหว่าง 20ปีได้ทำอย่างเดียวเลยคือการเดา ต่อให้คุณถูกเดือนนี้และเดือนหน้าคุณกลับไปทำซ้ำแบบเดิมอีกได้ไหมก็ไม่ได้ “ คุณเคยเห็นใครทำแล้วได้หรือไม่ “ เพราะฉะนั้นมันก็คือดวงล้วนๆแล้วก็20ปีคุณไม่ได้เรียนรู้พัฒนาเลยสมองของคุณเท่าเดิมตรงกันข้าม

โดยเราจะกลับมาที่หุ้นในระยะเวลาตลอดเวลา20ปีเขาจะต้องศึกษาอ่านหนังสืออ่านงบการเงินตลอด20ปีเขาโตขึ้นกว่าอีกคนหนึ่งมากนายหุ้นจะเติบโตกว่านายหวยมากทางด้านสติปัญญาจริงไหมและถ้าวิเคราะห์หุ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆชีวิตของคุณมันก็จะดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขาก็จะทำธุรกิจดีขึ้นคนที่ศึกษาหุ้น20ปีคุณคิดว่าเขาเก่งไหมสุดท้ายจะต้องเก่งอยู่แล้วและพอตอบแทนมันอาจจะได้มากกว่านี้
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		พังทลายกันไปเป็นแถบๆทุกๆธุรกิจ บนโลกใบนี้ ปัจจุบันก็เป็นธุรกิจสื่อโฆษณา ที่ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยเข้าใจว่าเมื่อคนอยู่บ้านเรตติ้งการดูโทรทัศน์คงจะเพิ่มมากกขึ้นและก็ทำให้อัตราการเจริญเติบโตรวมทั้งจำนวนเงินโปรโมทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับ แต่ว่าจริงๆแล้วนั้น หลายคนอาจลืมไปว่า เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี มันก็เปลี่ยนเป็นวงล้อที่หมุนเป็นวงกลม

คนไม่มีกำลังซื้อ ผู้ครอบครองสินค้าก็ไม่รู้จะประชาสัมพันธ์เพราะเหตุไร ในเมื่อลงทุนไปก็ขายไม่ออก เนื่องจากว่าคนไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้นั่นเอง ซึ่งก่อนหน้านั้นกลุ่มธุรกิจที่ดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังที่สุดก็เห็นจะเป็นธุรกิจการบิน รวมทั้งตามมาอีกหลายๆธุรกิจ รวมทั้งก่อนที่จะมาถึงอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานั้น ก็เป็นอุตสาหกรรมสื่อรถยนต์ที่โดนผลพวงกันอย่างมาก
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จนกระทั่งเกือบจะจำเป็นต้องลดแลกแจกแถมกันอย่างยิ่งจริงๆ ส่วนในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานั้น ภายหลังที่มีการแพร่ระบาดในสิ้นเดือนม.ค.นั้น ทางรัฐบาลก็เริ่มมีมาตรการต่างๆซึ่งส่งผลให้ธุรกิจหลายธุรกิจจำเป็นต้องเลิกกิจการชั่วครั้งชั่วคราว ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้การใช้เงินในสื่อโฆษณาของเจ้าผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆจำต้องหยุดชะงักไปด้วยเนื่องจากว่ายอดจำหน่ายไม่ดีขึ้นกระทั่งปัจจุบันจากผลของการสำรวจนั้นมีการติดลบมากขึ้นเรื่อยๆ

จนกระทั่งปัจจุบันทางบริษัท เอซีนิลสัน ที่เป็นบริษัทดูแลเรตติ้งโปรโมทโทรทัศน์ ในประเทศไทยนั้นได้แจ้งว่า ภาพรวมของการใช้โฆษณานั้นต่ำลงถึง 25% ซึ่งนับว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในบ้านพวกเราไม่ว่าจะเป็นตอนเศรษฐกิจที่แย่หนักๆหรือตอนน้ำหลากก็ดีแล้ว

ซึ่งในตอนนั้นสื่อโทรทัศน์อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีงบประมาณประชาสัมพันธ์ที่ต่ำลงก็จริง แต่ว่าในสื่อด้านวิทยุหรือออนไลน์ก็มีจำนวนเงินเข้ามาแทนที่ แต่ว่าคราวนี้เพียงพอเป็นวิกฤติการแพร่ระบาดจากไข้เชื้อไวรัสโควิด19 นั้นเปลี่ยนไปเป็นสื่อทุกวิถีทางที่มีการใช้จำนวนเงินน้อยลงอย่างน่าตกใจ ซึ่งถ้าหากให้เจาะลึกลงไปนั้นว่าเป็นกรุ๊ปใดบ้างที่จำนวนเงินโฆษณาหายไปเยอะที่สุดเป็นห้าขั้นตอนแรกนั้น ก็จะประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมรถยนต์ ที่จัดว่ามีจำนวนเงินสำหรับการใช้โฆษณาหายไปมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง

ตามมาด้วยอันดับสองเป็นกรุ๊ปอาหารแล้วก็พวกเครื่องดื่ม ส่วนชั้นสามจะเป็นพวกกลุ่มมีเดียรวมทั้งการตลาด รวมทั้งชั้นสี่จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพวกการคลัง การลงทุน และก็กลุ่มของพวกธนาคาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรับรองประภัย รวมทั้งกลุ่มในที่สุดเป็นกลุ่มพวกเครื่องแต่งตัวรวมทั้งสินค้าที่ใช้ดูแลบุคคล ทั้งนี้ถ้าหากเหตุการณ์ยังคงเป็นไปแบบงี้ คาดว่าถ้าหากลากยาวไปถึงกันยายนนั้น อาจทำให้มีพวกเอเจนซี่หลายรายที่จะต้องกระทำปิดตัวลง
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    ตอนนี้ประเทศไทยถือว่ามีการคลายล็อคเกือบหมดแล้วธุรกิจต่างๆสามารถเริ่มเปิดให้บริการได้ตามปกติจะมีเหลือแค่บางประเภทเท่านั้นที่ยังคงติดอยู่ก็คือกลุ่มธุรกิจ สถานบันเทิงนั่นเองอย่างไรก็ตามตอนนี้ธุรกิจที่กำลังจับตามองมากที่สุดก็คือธุรกิจการโรงแรมซึ่งตอนนี้เราเปิดการท่องเที่ยวทุกภาคและทุกจังหวัดให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถไปท่องเที่ยวได้ตามปกติแล้วและยังมีโครงการจากรัฐบาลออกมาที่เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยการออกโครงการจะแจกเงินให้ประชาชนนั้นไปเที่ยวฟรีซึ่งจะมีการแจกให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

และมีการลงทะเบียนแน่นอนว่าเงื่อนไขที่ออกมานั้นจะเป็นการแจกคูปองสำหรับที่พักเพื่อหนุนกิจการโรงแรมต่างๆให้มีรายได้แต่ถึงแม้ว่าเราจะมีการหนุนจากรัฐบาลให้นักท่องเที่ยวนั้นออกไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดและพักตามโรงแรมต่างๆแต่ก็ใช่ว่าโรงแรมที่รัฐบาลมีการร่วมกันกลับทางโรงแรมนั้นจะไปโรงแรมที่น่าสนใจของลูกค้าเพราะบางโรงแรมนั้นก็มีค่าใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็นและบางครั้งช่วงเวลาของการหยุดก็ไม่ใช่เป็นวันหยุดยาวทำให้การไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆนั้นเชื่อว่านักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้เริ่มไปเที่ยวในช่วงเวลานี้ส่วนมากการไปเที่ยวก็จะเน้นการไปเที่ยวใกล้บ้านแบบไปเช้าเย็นกลับซึ่งมันก็จะมีผลกับธุรกิจโรงแรมว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ได้ลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมและทำให้ถึงแม้ว่าเปิดโรงแรมมาได้แล้วรายได้ของโรงแรมก็จะไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

เพราะถ้ายังมีคนออกไปเที่ยวแต่เข้าพักในโรงแรมน้อยก็ไม่ได้ส่งผลให้ธุรกิจการโรงแรมดีขึ้นซึ่งทางโรงแรมนั้นอาจจะต้องมีโปรโมชันออกมาให้หลากหลายเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนั้นอยากจะเที่ยวและเข้าพักในโรงแรมของตนเองซึ่งตอนนี้ก็มีโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ 5 ดาวออกมามากมายในการดึงดูดลูกค้าให้ไปพักในโรงแรมถึงขนาดที่หั่นราคาจากราคาที่พักหลักหมื่นลดลงมาเหลือหลักพันเลยทีเดียว

แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทางด้านการเงินของแต่ละคนในตอนนี้นั้นการที่จะต้องใช้เงินจำนวนมากในการไปเที่ยวนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากพอสมควรเพราะหลายคนนั้นก็จะต้องมีการเก็บเงินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะไม่รู้ว่าในอนาคตนั้นการระบาดของไวรัสโคโรนาจะกลับมาอีกหรือไม่หากใช้เงินทุ่มเทไปกับการท่องเที่ยวหมดในช่วงนี้

ถ้าเกิดว่าเชื้อไวรัสโคโรนาระบาดรอบสองรอบแล้วก็จะสร้างผลเสียให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะเงินนั้นจะถูกใช้จ่ายออกไปหมดแล้วจะการท่องเที่ยวดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงมักจะมีการสำรองเงินไว้เพื่อใช้จ่ายในช่วงนี้ก่อนจึงทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงนี้อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควร
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